

ลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมของทวีป
เอเชีย

เอเชียกลาง

ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคอเคซอยด์ผิวขาวพื้งแยกเป็นเอกราชจากสหภาพโซเวียต ประกอบด้วยพวกคีร์กีซ คาซัค อุซเบก อาเซอร์รีและเคิร์ด ทาจิก เติร์กเมน รัสเซียน ใช้ภาษาเฒ่าของตนเอง โดยใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร ศาสนาหลักคือ อิสลามและบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์

เอเชียตะวันออกเฉียง

ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมองโกลอยด์ จะมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคล้ายกัน เพราะได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีน และอินเดียในด้านพระพุทธศาสนา

เอเชียใต้

ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนิกรอยด์ มีวัฒนธรรมแตกต่างกันมาก เพราะอิทธิพลในการนับถือศาสนาแตกต่างกัน คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนา จึงส่งผลต่อระเบียบสังคมและวัฒนธรรมตามหลักศาสนาจึงส่งผลต่อประชากรอย่างมาก เอเชียใต้มีภาษาใช้มากกว่า 800 ภาษา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมอญไกลอยด์ เช่น ไทย พม่า เวียดนามและลาว จะนับถือพระพุทธศาสนา ส่วนกลุ่มนิกรอยด์ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และภาคใต้ของฟิลิปปินส์ที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงส่งผลให้มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน ส่วนภาษาแต่ละประเทศมีภาษาเฉพาะของชนชาติตน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคอเคซอยด์ มีสังคมและวัฒนธรรมที่เด่นชัด คือ การนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด ยกเว้นอิสราเอลกับไซปรัสเท่านั้นที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์

การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปเอเชีย

1. มีลักษณะเป็นสังคมเมืองและสังคมตะวันตกมากขึ้น เพราะอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก ทำให้ความเจริญสมัยใหม่แพร่กระจายเข้ามาอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเป็นแบบสังคมเมือง สภาพสังคมเป็นแบบตะวันตกมากขึ้น เช่น ให้บัตรเครดิตแทนเงินสด และมีกาสร้างอาคารบ้านเรือนแบบตะวันตก

2. สภาพสังคมและวัฒนธรรมเป็นผสมผสานมากขึ้น เพราะมีการอพยพเข้ามาของคนต่างวัฒนธรรมจึงเกิดการผสมผสาน (การรวมหน่วยที่แยกกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลายเป็นสิ่งใหม่ขึ้น การผสมผสานทางวัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม คือ เมื่อกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่างกัน ได้ติดต่อสัมพันธ์กัน จะมีการแพร่กระจายและมีการรับวัฒนธรรมกันขึ้นมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย) สังเกตได้จากการเข้ามาทางภาพยนตร์ ดนตรีและอาหารการกิน เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

3. การเคร่งครัดในจารีตและวัฒนธรรมมีน้อยลง เพราะธุรกิจการท่องเที่ยว จึงมีการผ่อนปรนให้มีการนำเข้าของวัฒนธรรมตะวันตก เช่น ร้านอาหารแบบตะวันตก การให้สตรีเข้ามียุทธศาสตร์ในเชิงธุรกิจ เป็นต้น